

TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn

23:19 18/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 16/8, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH Thành phố) tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 5 tháng cuối năm 2023, Giám đốc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh Lò Quân Hiệp chủ trì hội nghị.



Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự hội nghị, có các Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Nguyễn Quốc Thanh, Trần Dũng Hà; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Thanh tra, kiểm tra; Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ trưởng tổ Quản lý thu - Sổ, thẻ BHXH thành phố Thủ Đức và các quận huyện.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ cho biết, năm 2023, nhiều doanh nghiệp sụt giảm đơn hàng đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm,

thu nhập của doanh nghiệp và người lao động, đã tác động mạnh đến công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT của BHXH Thành phố. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian qua, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Thu - Số, Thẻ đã đề xuất những giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT 5 tháng cuối năm 2023.

Đại diện BHXH các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đồng thời, thảo luận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm. Các giải pháp tập trung vào việc rà soát dữ liệu Thuế, Bộ kế hoạch Đầu tư theo tiến độ, thời gian BHXH Thành phố quy định; Huy động toàn bộ nhân lực cơ quan tập trung cho công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT: mời đơn vị chưa tham gia đến cơ quan BHXH làm việc; Tăng cường công tác đối chiếu tại đơn vị đang tham gia, phát hiện đơn vị tham gia chưa đủ số người, yêu cầu đơn vị lập hồ sơ tăng mới theo quy định. Tổ chức Thanh tra đột xuất các đơn vị chây ì; Tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người dân...

Giám đốc Lò Quân Hiệp, đánh giá cao các giải pháp mà một số BHXH quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã triển khai, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các quận, huyện.

Theo Giám đốc Hiệp, trong 5 tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ của BHXH Thành phố còn rất khó khăn. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, Giám đốc yêu cầu toàn thể công chức, viên chức trong hệ thống BHXH Thành phố quyết tâm cao, kiên định mục tiêu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu tại các đơn vị.

Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể; đặc biệt là phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương trong triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đối với các phòng nghiệp vụ, thường xuyên tham mưu ban hành công văn hướng dẫn những giải pháp mới về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tổng hợp danh sách đơn vị có yếu tố về xây dựng, bảo vệ từ BHXH thành phố Thủ Đức và các quận huyện; tham mưu Ban Giám đốc văn bản gửi Cục thuế Thành phố để cung cấp lao động của các đơn vị này. Rà soát các trường có tỷ lệ

tham gia BHYT thấp, đề nghị các trường học thực hiện thu BHYT HSSV vào dịp đầu năm học. Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giúp người dân hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT.

Đối với BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện, tiếp tục bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Lấy dữ liệu chi tiết người dân trên địa bàn phường/xã chuyển Phòng Công nghệ thông tin rà soát để lọc danh sách người dân chưa tham gia BHXH, BHYT, chuyển danh sách cho các tổ chức dịch vụ thu phối hợp với UBND phường/xã để triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT..

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tp-ho-chi-minh-no-luc-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt-tren-dia-ban>